

วันที่ 24 กันยายน 2558 นายรัชชชัย ประยูรสิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สทท.10) พร้อมด้วยนายเดชาธร ไทยสนธิ ประธานวิสาหกิจชุมชนเดชาธรผลไม้ปลอดภัย ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2558 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มอบใบประกาศนียบัตรภายในงานให้กับบุคคล องค์กรและผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในครั้งนี้ คือ น้ำมะพร้าว น้ำหอมบรรจุขวด 473 ml ซึ่งมีค่าการปล่อย 658 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว(Green Agriculture City) ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่มีระบบการรับรองสอดคล้องตามหลักสากล

จากผลงานปี 2557 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรของเมืองเกษตรสีเขียว จำนวน 6 เมืองเกษตรสีเขียว เช่น มะพร้าว น้ำหอม มังคุด ข้าว จึงเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม(CSR)

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการไทย และ การดำเนินงานฉลากคาร์บอนของผู้ประกอบการทำให้สินค้าไทยได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในต่างประเทศ จึงสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น กล่าวได้ว่าฉลากคาร์บอน นอกจากช่วยให้ผู้ผลิตใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถใช้เป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก ณ ปัจจุบัน (กรกฎาคม 2558) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจำนวนมากกว่า 1,600 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวนกว่า 100,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศนียบัตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ซึ่งอบก. ให้การรับรองใช้เครื่องหมาย เช่น กิจกรรมชดเชยคาร์บอน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน คู่มือและโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และการแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมประมาณ 500 คน



